



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ (งานประเมินผล) โทร ๐ ๓๗๒๔ ๗๙๐๖

ที่ สก ๐๗๓๒ / ว ๘๑

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
และมาตรการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒ / ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎ ก.พ. ดังกล่าว

งานประเมินผลงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้จัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง KPI Template และแบบประเมินสมรรถนะ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำค้ำประกันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) เสร็จสิ้นแล้ว

### ๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง KPI Template และแบบประเมินสมรรถนะ และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำค้ำประกันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) มาเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งรับทราบ และดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร ฯ และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำค้ำประกันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการฯ มาด้วยจำนวน ๒ ชุด

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุริยันต์ เศษศรี)

สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์